

quyết, kế hoạch, xây dựng chương trình công tác phù hợp với yêu cầu và thực tiễn của đơn vị; đồng thời làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp và đồng hành với chính quyền, chuyên môn tổ chức hiệu quả hoạt động công đoàn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của Ngành.

- Thường trực CĐGD tỉnh tăng cường đi thực tế, nắm bắt tình hình, đời sống, việc làm, tư tưởng của CBNGNLĐ..., hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở tổ chức hoạt động phong trào CBNGNLĐ và hoạt động công đoàn, đồng thời giải quyết và tham gia giải quyết những kiến nghị, đề xuất của cơ sở. Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động Công đoàn.

- Phát huy những kết quả đạt được của năm học 2019 - 2020, Ban Thường vụ CĐGD tỉnh tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành như qua nhóm Zalo, nhóm facebook..., việc trực tiếp tham gia các nhóm của CĐCS đã giúp cho Thường trực CĐGD tỉnh kịp thời nắm bắt những thông tin, những tâm tư, nguyện vọng của CBNGNLĐ để từ đó thực hiện tốt công tác lãnh đạo, điều hành.

- Qua đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ CĐGD tỉnh tiếp tục triển khai các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 vào chương trình, kế hoạch hoạt động của đơn vị.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Công tác thông tin, báo cáo

- Công tác tiếp nhận và xử lý thông tin hai chiều với CĐGD Việt Nam về hoạt động công đoàn ngành nghề: Trong thời gian qua, việc tiếp nhận và xử lý thông tin hai chiều luôn được thuận lợi, tuy nhiên hiện tại Công đoàn Giáo dục tỉnh có 01 biên chế là Ủy viên ban Thường vụ, Chủ tịch lại kiêm nhiệm, nặng công tác chuyên môn nên đôi khi việc xử lý văn bản chưa kịp thời.

- Việc sử dụng website, facebook, fanpage; Zalo của CĐGD Việt Nam: Mỗi ngày đều tiếp nhận thông tin và chuyển tải đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

- Với phương châm hướng về cơ sở, lấy đoàn viên công đoàn là đối tượng trung tâm, CĐGD tỉnh đã có nhiều giải pháp linh hoạt, đa dạng, phù hợp với thực tiễn của đơn vị để triển khai Nghị quyết đi vào cuộc sống. Thông qua việc thành lập nhóm Zalo kết nối trực tiếp với 38 Chủ tịch CĐCS⁴; đồng thời chỉ đạo CĐCS thiết lập nhóm Zalo của đơn vị kết nối giáo viên, đoàn viên trong đơn vị và với CĐGD tỉnh⁵ đã giúp cho việc tiếp nhận cũng như phản hồi thông tin hai chiều được thuận lợi. Nhằm giảm bớt các loại báo cáo không cần thiết, thực hiện báo cáo bằng số liệu trực tuyến trên Google drive, Zalo thay báo cáo bằng lời; tập trung chỉ đạo, hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn ngay từ cơ sở. Hoạt động công đoàn theo hướng ngày càng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó đã góp phần tích cực trong việc tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của CBNGNLĐ; khắc phục bệnh quan liêu, hành chính trong hoạt động công đoàn.

- Ban Thường vụ, BCH CĐGD tỉnh phát huy dân chủ trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, xây dựng và triển khai các quy chế hoạt động theo quy định.

⁴ Nhóm Zalo của CĐGD tỉnh có 88 thành viên;

⁵ Đến thời điểm này, đã có 38/38 CĐCS có nhóm Zalo, kết nối 1.842 thành viên, đạt tỉ lệ 84,46%.

Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động Công đoàn.

2.2. Công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLD)

- Những hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đổi mới của ngành Giáo dục, chương trình - sách giáo khoa GDPT 2018; tuyên truyền giới thiệu những điểm mới của các bộ luật, văn bản QPPL cho CBNGNLD: *Học kỳ I vừa qua, đơn vị trực thuộc đã tổ chức 103 buổi tuyên truyền cho 3,984 lượt CBNGNLD của đơn vị*, cụ thể: Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các Luật được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ VII; tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020); tuyên truyền và phát động cuộc thi “*Sáng tác ca khúc về Công đoàn Giáo dục Việt Nam*”; thực hiện kỳ thi THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2020; kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc Hội khóa XIV; kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phát động cuộc thi sáng tác video bài tập thể dục giữa giờ; vận động CBNGNLD tích cực hưởng ứng cuộc thi “*Sáng kiến vì cộng đồng*”; kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11; hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2020; tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg; Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh và 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa; tuyên truyền vận động cán bộ quản lý và giáo viên tham gia giải thưởng “*Gặp gỡ giáo viên lớp 1*”; tuyên truyền tham gia bình chọn “*Video bài tập thể dục giữa giờ*” trong công nhân, viên chức, lao động; tiếp tục tuyên truyền triển khai các thỏa thuận hợp tác mà LĐLĐ tỉnh và CĐGDVN đã ký với các đối tác trong năm; triển khai tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các bệnh dịch khác, đảm bảo an toàn, chăm lo sức khỏe cho CBNGNLD.

+ Tuyên truyền về giáo dục pháp luật: 38 cuộc

+ Tuyên truyền về những chủ trương mới của Ngành: Thông báo 32/TB-CĐN về thực hiện chương trình phúc lợi cho CBNGNLD; Hướng dẫn triển khai hoạt động công đoàn năm học 2020- 2021; đóng góp Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục, ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt;

+ Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của CBNGNLD: đây là hoạt động được các Công đoàn cơ sở cũng như cấp ủy, chính quyền của các đơn vị trực thuộc quan tâm và thực hiện xuyên suốt.

- Các hoạt động chào mừng Đại hội XIII của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước; kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; thực hiện Chỉ thị 05 về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”: Tùy vào điều kiện thực tế, các đơn vị tổ chức họp mặt, tuyên dương người tốt việc tốt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm,... Các CĐCS phối hợp chính quyền vận động CBNGNLD đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua của ngành; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn một cách thường xuyên thông qua các cuộc họp hội đồng sư phạm hàng tháng; phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động chào mừng 38 năm Ngày nhà giáo Việt Nam. có 38 đơn vị tổ chức cho trên 1,600 lượt CBNGNLD tham gia, cấp MN, TH, THCS tổ chức 1,124 cuộc với 17,848 lượt CBNGNLD tham gia.

- Số tin bài đăng trên website CĐGD Việt Nam, trang điện tử, website của đơn vị phản ánh tình hình hoạt động công đoàn; gương người tốt việc tốt; trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác;

- Số tin bài đăng trên các phương tiện thông tin truyền thông khác: 217 bài được đăng trên website LĐLĐ tỉnh, CĐGD tỉnh, Báo Đồng Khởi, Facebook, các nhóm Zalo,...

CĐGD tỉnh Bến Tre tập trung thực hiện chương trình của CĐGD Việt Nam về nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức và kỹ năng ứng xử của cán bộ, nhà giáo, người lao động. Từ kế hoạch số 103/KH-CĐN ngày 02/4/2019 của CĐGD Việt Nam, CĐGD tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Sở GD&ĐT ban hành kế hoạch triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động, xem đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, phân loại CBNGNLD cuối năm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bên cạnh đó chỉ đạo các CĐCS tăng cường công tác tuyên truyền, nhận thức và năng lực nghề nghiệp cho CBNGNLD ở các trường học, tổ chức các chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, thực hành để rèn các kỹ năng sư phạm, kỹ năng ứng xử, giải quyết tình huống sư phạm và bồi dưỡng đạo đức nhà giáo.

- Một số hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động khác của đơn vị: Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam, CĐGD tỉnh đã tổ chức cho cán bộ phụ trách Công tác nữ công của các đơn vị dâng hoa, viếng và báo công tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định, đồng thời tổ chức tọa đàm với chủ đề “*Nữ nhà giáo với công nghệ 4.0*”, qua đó góp phần định hướng, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thích hợp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Bên cạnh đó, một số CĐCS cũng phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động tham quan, giao lưu, thi đấu bóng chuyền hơi, bóng đá, ..⁶.

2.3. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLD; tham gia quản lý; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

- Trong học kỳ I vừa qua, CĐGD tỉnh đã trích Quỹ tình nghĩa ngành hỗ trợ đột xuất cho 05 trường hợp bên nan y, hiểm nghèo với số tiền 19 triệu đồng, nhân dịp 20/11 đã tổ chức thăm hỏi 07 trường hợp bệnh nan y, hoàn cảnh khó khăn đột xuất với tổng số tiền là 11 triệu đồng, trong đó Quỹ tình nghĩa ngành là 8.5 triệu đồng, số còn lại trích từ Quỹ thăm hỏi của CĐGD tỉnh. Các CĐCS đã thăm hỏi 33 CĐV với tổng số tiền 44 triệu đồng, CĐCS Trường THPT Lê Anh Xuân vận động mạnh thường quân 130 triệu trang bị mái lười che nắng sân trường.

- Những giải pháp do Công đoàn chủ trì hoặc phối hợp chỉ đạo nhằm nâng cao đời sống cho CBNGNLD: Tiếp tục duy trì các tổ, nhóm tương trợ ở các đơn vị, mỗi đơn vị có từ 02 đến 05 nhóm với số tiền đóng góp từ 200,000 đến 1,000,000đ/tháng/người, qua đó giúp cho CBNGNLD có điều kiện mua sắm trang thiết bị phục vụ cuộc sống ngày càng tốt hơn.

- Hình thức nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nội dung phản ánh của CBNGNLD: Thông qua việc tham gia các nhóm Zalo của các CĐCS, CĐGD tỉnh kịp thời nắm bắt những tâm tư, bức xúc của CBNGNLD để đề xuất những giải pháp góp phần tạo sự đồng thuận và tháo gỡ những khó khăn của các đơn vị.

⁶ CĐCS Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tổ chức tham quan bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam, bảo tàng áo dài Phụ nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh; CĐCS Trường Đoàn Thị Điểm tổ chức giao lưu với Trường THPT Nguyễn Thị Định, Công an huyện Thạnh Phú; Trường THPT Ngô Văn Cần tổ chức giao lưu với Trường THPT Trương Vĩnh Ký, Trần Văn Ôn, Chê Ghê-va-ra,...

- Những phát hiện và giải pháp can thiệp, giải quyết (nếu có) đối với hiện tượng vi phạm trong việc thực hiện chế độ, chính sách... và các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, danh dự, nhân phẩm của CBNGNLD: không.

- Việc tham gia của đơn vị trong việc đóng góp đối với các hoạt động chăm lo do CĐGD Việt Nam triển khai:

+ Kinh phí đóng góp “*Quyỹ xã hội CĐGD Việt Nam*”: CĐGD tỉnh đã có văn bản xin chủ trương của LĐLĐ tỉnh, đang tiến hành vận động.

+ Tham gia các hoạt động do CĐGD Việt Nam triển khai: Chương trình “*Tết Sum vầy*”, khám sức khỏe, hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh,... vận động hỗ trợ Miền Trung nộp về CĐGD Việt Nam 50,000,000 đ; nộp về LĐLĐ tỉnh hơn 204,000,000 đồng.

- Các chương trình phúc lợi xã hội cho CBNGNLD đã triển khai tại đơn vị: Chương trình bán hàng phúc lợi của Sắc Ngọc Khang cho 80 đại biểu, có 14 người mua hàng, ước làm lợi 1,301,000đ.

- Số đơn vị tổ chức khám bệnh, tầm soát sức khỏe cho CBNGNLD: 02 CĐCS Trường THPT có 85 CBNGNLD được khám sức khỏe.

- Những phát hiện và tham mưu đề xuất với Sở GD&ĐT về những vấn đề liên quan đến cơ chế, chế độ chính sách, việc làm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Việc phối hợp với Sở GD&ĐT sửa đổi hoặc xây dựng Quy chế phối hợp để chỉ đạo hoạt động công đoàn trong ngành: Ngay sau khi cùng cố Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh, Thường trực CĐGD đã đề xuất nội dung quy chế phối hợp mới để đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

- Những nội dung tham mưu cho LĐLĐ tỉnh, phối hợp với LĐLĐ các huyện, thành phố chỉ đạo hoạt động có tính ngành nghề: Đề nghị LĐLĐ tỉnh có chỉ đạo đối với LĐLĐ các huyện, thành phố quan tâm đến công tác cán bộ chủ chốt của các CĐCS trực thuộc, nhất là chế độ phụ cấp, giảm giờ đối với Chủ tịch CĐCS.

- Các hoạt động do công đoàn đề xuất, tham gia xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, an toàn, sáng tạo, “*Xanh - Sạch - Đẹp*”, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; an toàn trường học, các hoạt động văn hóa, thể thao...: CĐGD tỉnh chỉ đạo các CĐCS chủ động đề xuất tổ chức Ngày chủ nhật xanh, chăm sóc, vườn rau, cây cảnh tại các trường trên toàn tỉnh.

- Một số hoạt động chăm lo khác tại đơn vị: CĐGD tỉnh vận động mạnh thường quân hỗ trợ 02 Nhà tình nghĩa cho 02 CĐV⁷ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 60 triệu đồng, tiếp tục duy trì thực hiện chương trình 05/CTr-CĐGD về việc “*Tài trợ dê giống phát triển kinh tế gia đình*” từ năm 2016, đến nay đã phát triển đàn dê được 72 con dê, trong đó, 44 dê cái, 02 dê đực giống (có 03 dê cái chuẩn bị đẻ), giúp cho 12 gia đình Công đoàn viên ở 10 CĐCS phát triển kinh tế gia đình ổn định cuộc sống; tổ chức tổng kết việc thực hiện 11 dự án chương trình “*Đồng hành cùng người thầy*” do báo Tuổi trẻ tài trợ năm 2018 cho thấy cả 11 dự án đều đạt hiệu quả, đang tiến hành thu hồi nguồn vốn vay để phân bổ cho đối tượng khác.

- Việc chỉ đạo CĐCS tham gia góp ý xây dựng, phản biện chính sách giáo dục tại địa phương, Tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật; những vấn đề liên quan

⁷ ở trường THPT Phan Liêm và Trường THPT Ngô Văn Cẩn;

đến CBNGNLD: Cuối năm học 2019 - 2020, đã tham gia cuộc họp duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 của các đơn vị trực thuộc và phòng giáo dục các huyện, thành phố do Ban Giám đốc Sở GD&ĐT tổ chức.

- Việc phối hợp với chuyên môn chỉ đạo triển khai Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về thực hiện dân chủ cơ sở: CĐGD tinh kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp đến 100% CĐCS trực thuộc, đồng thời gửi thông tin đến LĐLĐ các huyện, thành phố để các đơn vị triển khai thực hiện.

- Việc chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLD:

+ Có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo: Công văn số 102/CĐGD ngày 15/9/2020.

+ Tổng số đơn vị đã tổ chức Hội nghị, đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị và CBNGNLD: 38/38 đơn vị

- Một số hoạt động tiêu biểu khác về đại diện, bảo vệ CBNGNLD của đơn vị: Phối hợp với Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch Số 1934/KH-SGD&ĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 về việc Phát động phong trào thi đua năm học 2020 - 2021; Phối hợp với Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch Liên tịch Số 2461/KHLT-SGD&ĐT-CĐGD ngày 02 tháng 11 năm 2020 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020).

- Về hoạt động tư vấn pháp luật của Công đoàn: Thường xuyên cập nhật văn bản mới và giải đáp, tư vấn trực tiếp cho cơ sở và người lao động. Trong học kỳ I vừa qua, Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đã giải đáp, tư vấn và hướng dẫn 34 trường hợp liên quan đến quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn xét thi đua, chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, quy định về chế độ hưởng Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp,... chế độ nghỉ dưỡng sức do ốm đau (dưỡng thai) và và nghỉ không hưởng lương vì sức khỏe yếu; chế độ xét nâng lương trước hạn, chế độ ưu đãi đối với khu vực bãi ngang.

2.4. Tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động và công tác thi đua, khen thưởng

- Công đoàn Giáo dục tỉnh tiếp tục chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tập trung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức và phù hợp với nhiệm vụ năm học, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị:

- Các đơn vị tiếp tục thực hiện cuộc vận động "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*" với những việc làm cụ thể góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc. Cuộc vận động "*Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm*", "*Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo*" được duy trì gắn với việc động viên, tạo điều kiện cho nhà giáo tự học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu; thực hiện tốt dân chủ, kỷ cương, nề nếp, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh.

- Các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện Phong trào thi đua "*Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập*" ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025 và phong trào "*Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn*". Qua kết quả triển khai đã có 100% CĐCS thành lập "*Tổ hỗ trợ sáng kiến*", nhóm "*Nhà giáo cùng phát triển*" đến nay có 385 sáng kiến, sản phẩm đổi mới sáng tạo được áp dụng hiệu quả, 150 nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển góp phần mang hiệu quả của phong trào.

- Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được đổi mới, tập trung khen thưởng đối với người lao động trực tiếp; Công đoàn ngành giáo dục chỉ đạo CĐCS thực hiện quy định của LĐLĐ tỉnh, phù hợp với đơn vị và ngành giáo dục; tổ chức cho CBNGNLĐ đăng ký thi đua; bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng cho CBNGNLĐ. Tiếp tục chỉ đạo hoạt động các cụm thi đua trực thuộc thống nhất kế hoạch, hình thức hoạt động, tổ chức giao ban của cụm nhằm thống nhất các giải pháp chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

- CĐGD tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền tập trung thông qua ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020⁸, đồng thời, tại hội nghị, Ban Thường vụ CĐGD tỉnh cũng đã tư vấn, giải đáp các thắc mắc do cán bộ Công đoàn, giáo viên gửi đến liên quan như: thi đua, khen thưởng, kỷ luật, các chế độ chính sách khác có liên quan đến nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục. Vận động cán bộ giáo viên tham gia cuộc thi ảnh “*Nét đẹp Công đoàn và người lao động*” năm 2020 có 60 ảnh dự thi; kết quả CĐGD tỉnh có 2 cá nhân đạt giải gồm 01 giải B⁹ và 01 giải Khuyến khích¹⁰.

- Công đoàn tham gia với chính quyền tạo điều kiện cho CBNGNLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Năm học này, đã có 128 lượt cán bộ giáo viên tiếp tục tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ góp phần làm tăng tỉ lệ GV đạt chuẩn, trên chuẩn đào tạo¹¹; vận động CBNGNLĐ đăng ký thực hiện “*Gia đình thể thao*”, “*Gia đình nhà giáo văn hóa*”. Kết quả có 2.012 CB-NG-LĐ đạt “*Gia đình nhà giáo văn hóa*”; “*Gia đình thể thao*”.

2.5. Công tác tổ chức, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Căn cứ nhiệm vụ năm học, Công đoàn ngành giáo dục đã xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn hàng tuần, tháng; Ban Chấp hành hợp lệ kỳ thường xuyên đúng quy định. Căn cứ vào quy chế phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn đồng cấp, các đơn vị thường xuyên rà soát, có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung vào quy chế để phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn: Công đoàn Ngành đã cử cán bộ tham dự lớp tập huấn triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác kiểm tra giám sát do LĐLĐ tỉnh tổ chức; Công đoàn ngành mở 01 lớp tập huấn về triển khai Điều lệ và nghiệp vụ bồi dưỡng cho cán bộ CĐCS với tổng số 114 người tham dự.

Về công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp: Trong học kỳ I, thành lập mới 01 CĐCS¹², phát triển 05 công đoàn viên mới, các CĐCS đã giới thiệu đoàn viên cho Đảng xem xét 16 trường hợp và kết nạp mới 10 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

2.6. Công tác nữ công và bình đẳng giới

- Hiện có 06 thành viên gồm 01 Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và 3 Ủy viên (có 01 Ủy viên đã nghỉ việc); quản lý và chỉ đạo 38 CĐCS trực thuộc; trong đó có 35 CĐCS

⁸ Do dịch bệnh nên chủ yếu thực hiện tuyên truyền qua nhóm Zalo. Nội dung tuyên truyền: Luật viên chức có hiệu lực từ 01/7/2020; Luật Giáo dục năm 2019; tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường; chống rác thải nhựa; pháp luật về an toàn cho phụ nữ và trẻ em; Quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ quan, cơ sở giáo dục; các nội dung khác liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của CBNGNLĐ và đoàn viên công đoàn.

⁹ CĐV Tăng Hải Yến - CĐCS THPT Phan Thanh Giản.

¹⁰ CĐV Lê Thị Huệ Hương - CĐCS Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.

¹¹ Có 03 nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 39 đang học Thạc sĩ, 03 Đại học, 02 Cao đẳng, 01 Trung cấp, 37 Trung cấp chính trị, 05 Cử nhân Quản lý.

¹² CĐCS Trường THPT Võ Văn Kiệt xã Long Thới, huyện Chợ Lách.

đủ điều kiện thành lập 35 Ban Nữ công CĐCS với 134 UV; tổng số cán bộ nhà giáo và người lao động (CB-NG-NLĐ) là 2.196 trong đó có 1.219 nữ, tỷ lệ nữ 58,15% (số liệu đến tháng 12/2020).

- Ban Nữ công tham mưu Ban Thường vụ tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2020): Nội dung buổi họp mặt phần lễ gồm (1) Ôn lại truyền thống, sự ra đời và lớn mạnh của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Tổng kết hoạt động nữ công của CĐGD tỉnh năm học 2019-2020; triển khai Chương trình công tác Nữ công năm học 2020-2021; (3) Phát động phong trào thi đua “*Giỏi việc trường, đảm việc nhà*”, “*Làm tốt việc trường (cơ quan)- chia sẻ việc nhà*” năm học 2020 -2021 và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu tại Trường THPT Nguyễn Thị Định và tọa đàm chuyên đề “*Nữ Nhà Giáo với Công nghệ 4.0*”, trước khi vào chương trình buổi Lễ họp mặt, toàn thể đại biểu tham dự Viếng và dâng hoa Đền thờ Nữ Tướng Nguyễn Thị Định¹³.

- Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tất cả CĐCS trực thuộc đều tổ chức các hoạt động chào mừng như họp mặt, nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn nghệ, thể thao trong nội bộ và giữa các trường,.....Theo thống kê từ các CĐCS đã tặng 1.219 phần quà cho nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại đơn vị, mỗi phần trị giá từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng với tổng số tiền trên 160 triệu đồng.

- Ban Nữ công một số đơn vị đã phối hợp với công đoàn, chính quyền thường xuyên khuyến khích, tạo điều kiện và vận động nữ CBNGNLD học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực quản lý; duy trì phong trào tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và vượt chuẩn; phát hiện, giới thiệu nữ CBNGNLD, nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu, có trình độ, có năng lực và uy tín tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị, trường học và nhất là tham gia vào Ban Chấp hành Công đoàn các cấp.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ban nữ công các CĐCS đăng ký phong trào thi đua “*Giỏi việc trường, đảm việc nhà*” và phong trào “*Làm tốt việc trường (cơ quan)- Chia sẻ việc nhà*” ngay từ đầu năm học 2020 - 2021, trong đó phong trào “*Giỏi việc trường, đảm việc nhà*” có 100% nữ nhà giáo đăng ký; đối với phong trào “*Làm tốt việc trường (cơ quan)- Chia sẻ việc nhà*” có 841/977 nam có gia đình đăng ký tham gia phong trào.

2.6. Các công tác khác

Tham gia góp ý các tiêu chí thi đua, dự hội nghị giao ban ký kết quy chế thi đua trong khối thi đua các Sở Giáo dục và Đào tạo tại Sở GD&ĐT Cà Mau.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả nổi bật

- Công tác phối hợp tốt giữa Công đoàn Giáo dục tỉnh với Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã góp phần tích cực trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ đó đề xuất giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, vướng mắc phát sinh tạo được môi trường thân thiện tại các đơn vị.

- Công đoàn Giáo dục tỉnh đã chỉ đạo, triển khai hiệu quả Chương trình công tác đã đề ra; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy GD&ĐT, của LĐLĐ

¹³ Tổng số đại biểu tham dự: 148 đại biểu, với tổng kinh phí tổ chức hơn 10 triệu đồng.

tỉnh và CDGD Việt Nam; triển khai kế hoạch hoạt động một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và cơ sở. Các nhiệm vụ trọng tâm được tổ chức thực hiện hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

- Hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn và chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho CBNGNLĐ; công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới, tác động tích cực tới cộng đồng. Công đoàn phối hợp hiệu quả cùng chuyên môn thực hiện nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ đáp ứng được yêu cầu.

- Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBNGNLĐ tiếp tục được duy trì và phát triển; việc kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với CBNGNLĐ được thực hiện thường xuyên; các hoạt động xã hội, từ thiện được CBNGNLĐ tham gia tích cực, trong học kỳ I vừa qua đã vận động CBNGNLĐ đóng góp quỹ phòng chống lũ lụt, quỹ Vì người nghèo với số tiền là 1,402,386,000 đồng¹⁴.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

- Vẫn còn một vài đơn vị chưa chủ động đổi mới, chưa linh hoạt, nhạy bén, chưa bám sát chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Việc nắm bắt dư luận, cung cấp thông tin của CĐCS về Công đoàn ngành còn chậm, chưa kịp thời nhất là trong việc thực hiện chăm lo cho nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Một số ít CĐCS chậm báo cáo; hoạt động của các cụm thi đua Công đoàn chưa được duy trì thường xuyên.

- Việc chuyển đi, chuyển đến của đoàn viên gặp rất nhiều khó khăn vì Công đoàn viên chưa được cấp thẻ Công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát động các cuộc thi ở một số đơn vị chưa hiệu quả; chưa quan tâm đúng mức đến công tác thi đua khen thưởng.

** Nguyên nhân*

- Hoạt động Ban Chấp hành ở một vài đơn vị chưa đều tay, chưa có sự kiểm tra, đôn đốc trong thực hiện nhiệm vụ; một số Ủy viên BCH chưa làm hết trách nhiệm, chưa dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động công đoàn.

- Một số đơn vị chưa bám sát chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, triển khai chưa đủ nhiệm vụ, còn sót việc hoặc xem nhẹ hoạt động công đoàn; chưa nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn hoặc đọc không hết nội dung văn bản.

- Biên chế Công đoàn Giáo dục tỉnh còn bỏ ngỏ, hiện chỉ có 01 biên chế (Ủy viên Ban Thường vụ) đôi lúc công việc bị quá tải.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam mở lớp tập huấn nghiệp vụ Công tác Kiểm tra theo quy định của Điều lệ mới.

- Có ý kiến với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề sớm bổ sung biên chế cho Cơ quan Công đoàn Giáo dục tỉnh.

¹⁴ Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2019, 2020 là 838,602,000 đồng, Quỹ Vì người nghèo: 311,759,707 đồng; Ủng hộ đồng bào Miền Trung 254,000,000 đồng, đóng góp các quỹ xã hội của địa phương là 201,105,000 đồng.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

1. Tập trung làm tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLD

- Thường xuyên tập hợp tâm tư, nguyện vọng của nhà giáo và người lao động, đề xuất các chế độ chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBNGNLD; nhất là việc giám sát thực hiện các chế độ chính sách mới.

- Đẩy mạnh tư vấn pháp luật thường xuyên thông qua trang web, mạng xã hội Facebook, Zalo, qua điện thoại, qua công văn...nhằm giải đáp kịp thời các thắc mắc của CBNGNLD về các chế độ chính sách có liên quan.

- Làm tốt công tác vệ sinh an toàn lao động, bảo đảm an ninh trường học; bảo vệ sức khỏe, nhân phẩm cho đội ngũ CBNGNLD. Thực hiện có hiệu quả Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021.

- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động vì lợi ích đoàn viên; quan tâm, giúp đỡ đến CBNGNLD có hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ tương trợ của ngành, dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân; trao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ CBNGNLD

- Các CĐCS phối hợp với chuyên môn tập trung tuyên truyền thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2021; vận động CBNGNLD đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác truyền thông Công đoàn. Tích cực triển khai tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các bệnh dịch khác, đảm bảo an toàn, chăm lo sức khỏe cho CBNGNLD.

- Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

- Vận động CBNGNLD tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động hỗ trợ CBNGNLD nâng cao kỹ năng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, nâng cao kỹ năng công tác chủ nhiệm lớp; thực hiện sáng kiến, làm đồ dùng dạy học.

3. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động

- Công đoàn tiếp tục phối hợp với chính quyền đẩy mạnh Phong trào thi đua “*Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập*” ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025 trong CBNGNLD. Đẩy mạnh phong trào thi đua “*Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn*”.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “*Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm*” gắn với cuộc vận động “*Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo*”, tích cực tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong các nhà trường; bảo đảm môi trường giáo dục mô phạm, an toàn, lành mạnh, thân thiện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cụm thi đua trực thuộc CĐGD tỉnh. Trong đó mỗi CĐCS phải có 01 công trình thi đua đợt “*Chào mừng*”

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 70 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam”

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng cuối năm học 2020 - 2021.

4. Tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn; khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý đoàn viên; bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho chi bộ xem xét kết nạp.

- Tiếp tục phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn vững mạnh; vận động CBNGNLD tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên tổ chức. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Ủy ban kiểm tra và Thanh tra nhân dân.

- Rà soát đề nghị kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức công đoàn; tổ chức Hội thi “*Cán bộ Công tác kiểm tra CĐCS giỏi*”; tổ chức kiểm tra chấm điểm hoạt động công đoàn giữa các Cụm; xét và đề nghị khen thưởng cuối năm học 2020 - 2021.

5. Đẩy mạnh nâng cao công tác nữ công

- Tập trung tục củng cố, kiện toàn Ban nữ công đủ về số lượng; bổ sung, điều chỉnh Quy chế làm việc của Ban Nữ công CĐGD tỉnh, CĐCS trực thuộc nhiệm kỳ 2018 - 2023 phù hợp với Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 22/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, Luật Bình đẳng giới, Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2010 - 2020, Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “*Giỏi việc nước - Đảm việc nhà*” trong nữ công nhân viên chức của Tổng LĐLĐ Việt Nam và phong trào thi đua “*Giỏi việc trường - Đảm việc nhà*” trong nữ CBNGNLD của Ngành.

- Tăng cường tập huấn, giáo dục nâng cao nhận thức về giới, thực hiện nghiêm túc chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, cơ sở giáo dục; xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào đảm bảo kịp thời và hiệu quả; tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến; kịp thời giới thiệu các gương nữ tiêu biểu và tập thể nữ điển hình trong thực hiện phong trào; gương tiêu biểu trong phong trào “*Làm tốt việc trường (cơ quan), chia sẻ việc nhà (đối với nam)*”. Tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ truyền thống; chỉ đạo triển khai các hoạt động ngày kỷ niệm (08/3, 20/3, 1/6, 28/6,.....).

6. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn

- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. Thực hiện phân cấp về tài chính công đoàn theo Quyết định của LĐLĐ tỉnh; huy động các nguồn lực, thực hành tiết kiệm; quản lý, sử dụng các loại quỹ, kinh phí từ nguồn vận động đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch; phân bổ kịp thời cho các hoạt động công đoàn.

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh những quy định mới về công tác tài chính công đoàn; thực hiện chữ ký số trong giao dịch với Kho bạc; tiếp tục cài đặt và sử dụng phần mềm tài chính Công đoàn; thực hiện tốt quy định không sử dụng tiền mặt trong chuyển kinh phí giữa CĐGD tỉnh và CĐCS trực thuộc.

7. Tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra công đoàn

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn giáo dục các cấp. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, chú trọng nội dung thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn; thực hiện giám sát đối với tập thể, cá nhân tổ chức công đoàn theo quy định mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra công tác thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn.

Trên đây là báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2020 - 2021 của CĐGD tỉnh Bến Tre, xin báo cáo về trên theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- CĐGD Việt Nam;
- VP LĐLĐ tỉnh;
- Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung, Phó CT LĐLĐ tỉnh;
- BTV Đảng ủy SGD&ĐT;
- GD và các P. GD Sở GD&ĐT;
- BTV, BCH, UBKT CĐGD tỉnh;
- CĐCS trực thuộc tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Nho

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH

M2 - TỈNH/TP

TỈNH HÌNH ĐỘI NGŨ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN - CÁN BỘ, NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG

ST T	Cán bộ, nhà giáo, người lao động		Đoàn viên công đoàn			Đảng viên		Nhà giáo		Chuyên môn			Lý luận chính trị		UV BNC quản chúng				
	Tổng số	Nữ	Tổng số	Nữ	Kết nạp mới	Tổng số	Nữ	Tổng số	Nữ	Tổng số	Nữ	GS- TS, PGS- TS	Tiến sĩ	Thạc sĩ	Đại học	Cao cấp	Trung cấp	CD cấp trên trực tiếp CS	CĐCS
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2.196	1.219	2.181	1.214	5	3	1.311	720	1.855	994	-	1	377	1.636	55	206	4	123	
2	11.833	8.283	11.289	7.902	478	334	7.515	5.260	9.466	6.626	-	-	1.419	5.764	624	1.426		1.208	
3	14.029	9.502	13.470	9.116	483	337	8.826	5.980	11.321	7.620	-	1	1.796	7.400	679	1.632	4	1.331	

* Lưu ý: Số 01: Khối trực thuộc;
Số 02: Khối Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.
Số 03: Tổng của tỉnh.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHĂM LO CHO CÁN BỘ, NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG

STT	Kết quả quyên góp, hỗ trợ										Công tác chăm lo CBNGNLD																			
	Hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, xây nhà công vụ, sửa chữa xây mới nhà ở						Chương trình phúc lợi xã hội				Số cuộc kiểm tra thực hiện chế độ sách			Số cuộc kiểm tra thực hiện chế độ sách đối với lao động nữ			Số vụ việc vi phạm chính sách được phát hiện qua kiểm tra của công đoàn			Số cuộc đối thoại giữa CBNGNLD với thủ trưởng được tổ chức			Số NGNL Đ bị xâm phạm về quyền, lợi được công đoàn bảo vệ		Số người được ký HDLD trong năm học		Số NGNL Đ bị mắc bệnh nghề nghiệp		Số CBNGNLD được khám sức khỏe	
	Tổng quỹ công đoàn của đơn vị (nghìn đồng)	Tổng số tiền ủng hộ đơn vị, địa phương khác (nghìn đồng)	Số nhà đã hỗ trợ xây dựng	Tổng số kinh phí (nghìn đồng)	Số công trình đã hỗ trợ xây dựng	Tổng số kinh phí (nghìn đồng)	Số người được hỗ trợ	Tổng số kinh phí hỗ trợ (nghìn đồng)	Tổng số người được hưởng	Tổng số tiền được hưởng	Số cuộc kiểm tra thực hiện chế độ sách	Số cuộc kiểm tra thực hiện chế độ sách đối với lao động nữ	Số vụ việc vi phạm chính sách được phát hiện qua kiểm tra của công đoàn	Số cuộc đối thoại giữa CBNGNLD với thủ trưởng được tổ chức	Số NGNL Đ bị xâm phạm về quyền, lợi được công đoàn bảo vệ	Số người được ký HDLD trong năm học	Số NGNL Đ bị mắc bệnh nghề nghiệp	Tổng số	Nữ											
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	201.105	563.784	2	102.100	1	137.000	33	44.400	14	1.301	39	39	3	95	57	1.676	3	85	41											
2	2.605.200	3.394.000	-	-	-	-	484	292.000	6.432	1.286.400	501	501	-	501	-	8.668	24	1.320	1.056											
3	2.806.305	3.957.784	2	102.100	1	137.000	517	336.400	6.446	1.287.701	540	540	3	596	57	10.344	27	1.405	1.097											

* Lưu ý: Số 01: Khối trực thuộc;

Số 02: Khối Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Số 03: Tổng của tỉnh.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA, CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

STT	Phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" và "Lao động sáng tạo"		Giáo viên giỏi các cấp		Chiến sĩ thi đua		Danh hiệu "Giỏi việc trường đảm việc nhà" các cấp		Khen thưởng của tổ chức công đoàn (Do CĐ cấp trên CS và CĐCS khen thưởng)		Khen thưởng cấp nhà nước, bộ, ngành và tương đương				
	Số Nhóm Nhà giáo cùng nhau phát triển	Số sản phẩm đổi mới sáng tạo được áp dụng hiệu quả	Đề tài, công trình, sáng kiến khoa học được công nhận		Cấp cơ sở	Khác	Tập thể	Cá nhân	Tập thể	Cá nhân	Tập thể	Cá nhân			
			Tổng số	Tiền thưởng									Giá trị làm lợi (nghìn đồng)		
A	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	150	88	148	5.500	3.204	537	32	282	12	1	731	45	625	24	57
2	770	473	726	-	-	2.750	165	2.038	20	4	6.160	104	3.080	22	2.994
3	920	561	874	5.500	3.204	3.287	197	2.320	32	5	6.891	149	3.705	46	3.051

* Lưu ý: Số 01: Khối trực thuộc;

Số 02: Khối Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Số 03: Tổng của tỉnh.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG

STT	Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho CBNGNLD										Công tác tuyên truyền, giáo dục					Hoạt động văn hóa thể thao		Số đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa				
	Số CBNGNLD được bồi dưỡng lý luận chính trị	Số CBNGNLD được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ										Số buổi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, nghị quyết công đoàn	Số lượt người tham gia	Số lượt người được hỗ trợ tư vấn pháp luật	Số tin bài tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông	Số hội diễn, hội thao, giao lưu được tổ chức	Số lượt người tham gia					
		Cao cấp		Trung cấp		Tiến sĩ trở lên		Thạc sĩ		Tin học									Ngoại ngữ		Số lượt người tham gia	Số lượt người tham gia
		Tổng số	Nữ	Tổng số	Nữ	Tổng số	Nữ	Tổng số	Nữ	Tổng số	Nữ								Tổng số	Nữ		
A	1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
I	9	106	2	-	179	101	843	464	763	435	10	103	3.984	209	34	1.438	217	36	1.390	27		
2	3	140	-	-	11	7	300	21	354	233	747	1.124	17.848	1.246	501	8.426	1.503	501	8.942	489		
3	12	246	2	-	190	108	1.143	485	1.117	668	757	1.227	21.832	1.455	535	9.864	1.720	537	#####	516		

* Lưu ý: Số 01: Khối trực thuộc;

Số 02: Khối Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Số 03: Tổng của tỉnh.